



214

สรุปและข้อเสนอแนะ

✓ อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์รายวันในปัจจุบันนี้ได้พัฒนาก้าวหน้ากว่าแต่ก่อนมาก ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าในด้านการศึกษาซึ่งมีการสอนในวิชาหนังสือพิมพ์ในสถาบันต่าง ๆ ทำให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีผลให้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ด้านการพิมพ์ ด้านสื่อสาร การเก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น ปัจจุบันหนังสือพิมพ์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา เพราะหนังสือพิมพ์จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และความบันเทิงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมแก่ผู้อ่าน นอกจากนั้นแล้ว หนังสือพิมพ์ยังทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมหรือติดต่อประสานงานระหว่างรัฐกับประชาชน ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจอันดีต่องานที่รัฐบาลทำ หรือทำให้รัฐบาลรับรู้สิ่งที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข ดังนั้น หนังสือพิมพ์จึงทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นกระจกเงาที่สะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม

✓ การหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา จนกระทั่งในปัจจุบันนี้ หนังสือพิมพ์รายวันที่ออกจำหน่ายในท้องตลาดมีทั้งหมดด้วยกัน 19 ฉบับ เป็นภาษาไทย 12 ฉบับ ภาษาจีน 5 ฉบับ และภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ บริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันมีวัตถุประสงค์ของการทำหนังสือพิมพ์โดยหลักกว้าง ๆ คือ เพื่อดำเนินการค้า เพื่อให้ข่าวสาร เพื่อให้ความบันเทิง และเพื่อให้ข้อคิดเห็น ทั้งนี้ยังมีหน้าที่สำคัญที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์

~ การจัดการของ บริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันประกอบด้วยหน่วยงาน 5 กองด้วยกัน คือ กองจัดการมีหน้าที่วางนโยบายและบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ กองโรงพิมพ์มีหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานเกี่ยวกับงานพิมพ์ กองบรรณาธิการมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบให้หนังสือพิมพ์ออกตามกำหนด กองจัดจำหน่ายมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของการขาย และกองโฆษณามีหน้าที่หาโฆษณาตามหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นรายได้สำคัญทางหนึ่ง งานทั้งหมดดำเนินงานโดยบุคคลากรหนังสือพิมพ์

ได้แก่ เจ้าของ บรรณาธิการฝ่ายต่าง ๆ ผู้สื่อข่าว ผู้เขียนข่าวช่างภาพช่างแท่น ฯลฯ

โดยทั่วไป การทำหนังสือพิมพ์รายวันแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ การรวบรวมข่าว การเลือกและการเขียนข่าว การพิมพ์ และท้ายสุด การจัดจำหน่าย กล่าวโดยสรุปได้ว่า เมื่อผู้สื่อข่าวได้รับข่าวจากแหล่งข่าวต่าง ๆ จะนำไปให้หัวหน้าข่าวตรวจสอบข่าวที่ได้รับมาว่ามีความถูกต้องมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นข่าวที่มีผลกระทบต่อบุคคลอื่นจำต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ จากนั้นจะส่งไปให้บรรณาธิการข่าว บรรณาธิการข่าวจะคัดเลือกเหตุการณ์ที่สมควรเป็นข่าว แล้วสั่งทำการเขียนให้อยู่ในลักษณะของข่าวแล้วนำไปพิมพ์ตามกระบวนการพิมพ์ จากนั้นจึงไปจำหน่ายในท้องตลาดให้ทันต่อเหตุการณ์

อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์รายวันเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนเป็นมูลค่าสูง กล่าวคือ ต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในด้านสำนักงานและทางด้านการพิมพ์ อาทิเช่น แท่นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ ตัวพิมพ์ ยานพาหนะ วัสดุดิบ ฯลฯ นอกเหนือจากนั้นยังต้องใช้บุคลากรเป็นจำนวนมากในการหาข่าว เขียนข่าว ทำการพิมพ์และจัดจำหน่ายให้ทั่วถึง มีผลทำให้อุตสาหกรรมนี้มีผู้ผลิตรายใหญ่เพียงไม่กี่รายเท่านั้น

อุปสรรคและปัญหาในการทำหนังสือพิมพ์รายวัน

1. ปัญหาด้านการผลิต

ในด้านการผลิตนั้น หนังสือพิมพ์มักจะประสบกับปัญหาเรื่องกระดาษพิมพ์ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการทำหนังสือพิมพ์ กระดาษพิมพ์เป็นสินค้าซึ่งต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น แคนาดา สวีเดน นอร์เวย์ เป็นต้น เนื่องจากว่ากระดาษพิมพ์ภายในประเทศยังมีคุณภาพไม่ดีพอในการพิมพ์ที่ว่องไวและง่าย ในปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่เพียงไม่กี่รายที่ส่งซื้อกระดาษพิมพ์โดยตรงมาจากต่างประเทศ ส่วนบริษัทผู้ผลิตขนาดเล็กจะทำการสั่งจากผู้ส่งเข้าขายในประเทศ บริษัทที่ส่งกระดาษจากต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท วัชรพล จำกัด บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด บริษัท ซิงเป่าอะมัลกะเมทเต็ด (ไทย) จำกัด และบริษัท อัลลาบัต นิวส์เพเพอร์ จำกัด ในบางครั้งบริษัทเหล่านี้ต้องประสบกับปัญหาเรื่องระยะเวลาในการขนส่ง (Lead Time) กระดาษมาล่าช้ากว่ากำหนด

หรือทาง โรงงานผลิตกระดาษในต่างประเทศหยุดผลิตชั่วคราว เนื่องจากคนงานนัดหยุดงาน ดังนั้น บริษัทเหล่านี้จึงต้องมีการสำรองกระดาษพิมพ์ (Safety Stock) ในปริมาณที่มากพอสมควร สำหรับ บริษัทที่ต้องซื้อกระดาษจากผู้ส่ง เข้าภายในประเทศก็ต้องสำรองกระดาษพิมพ์ในปริมาณที่มากเช่นเดียวกัน ทำให้ต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากสำหรับการสำรองกระดาษพิมพ์ นอกจากปัญหาการสำรองกระดาษพิมพ์ไว้แล้ว บริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ยังประสบปัญหาเรื่องราคากระดาษพิมพ์ จากแนวโน้มในอดีตจนถึงปัจจุบัน ราคาของกระดาษพิมพ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตของหนังสือพิมพ์สูงขึ้นด้วย ซึ่งมีผลอย่างมากต่อผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยซึ่งมีต้นทุนกระดาษเป็นอัตราสูงกว่าผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

2. ปัญหาด้านการตลาด

อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์รายวันมีการแข่งขันกันเป็นอย่างมากในทุก ๆ ด้าน อาทิ เช่น การเล่นข่าวที่รวดเร็ว เป็นจริง ได้มาตรฐาน การลงทุนทางด้านงานพิมพ์ให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนการแข่งขันทางการตลาด กล่าวคือ

- ตลาดหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย จะเห็นได้ว่า มีการแข่งขันกันทั้งทางตรงและทางอ้อม การแข่งขันทางตรง คือ บริษัทจะพยายามเล่นข่าวให้ทันต่อเหตุการณ์ มีเนื้อหาสาระของข่าวที่ดี การเล่นข่าวได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อถือกว่าหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น และมีการจัดจำหน่ายอย่างรวดเร็วโดยทั่วถึงทุกจังหวัด นอกจากนี้แล้วประเภทของข่าวที่เล่นในหนังสือพิมพ์ต้องสนองความต้องการของผู้อ่านส่วนใหญ่ของประเทศด้วยจึงจะให้มียอดจำหน่ายสูง ส่วนการแข่งขันทางอ้อมนั้นบริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่ซึ่งจำหน่ายหนังสือพิมพ์วัน เป็นที่นิยมของผู้อ่านมากสามารถต่อรองกับตัวแทนหรือร้านขายหนังสือพิมพ์ไม่ให้จำหน่ายหนังสือพิมพ์ของบริษัทคู่แข่ง หรือบริษัทผู้ผลิตรายใหม่ด้วยวิธีการ เช่นนี้ส่งผลทำให้บริษัทผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กประสบปัญหาด้านการจัดจำหน่าย โอกาสที่บริษัทดังกล่าวจะครอบครองส่วนแบ่งของตลาด (market share) มีน้อย สำหรับบริษัทผู้ผลิตรายใหม่ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์รายวันจะต้องประสบปัญหามากกว่าบริษัทผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก เพราะเหตุว่าหนังสือพิมพ์ออกมาใหม่ซึ่งผู้อ่านอาจไม่คุ้นเคยกับคอลัมน์ต่าง ๆ ช่องทางการจัดจำหน่ายก็มีน้อยเนื่องจากประสบปัญหาด้านการแข่งขันกันครอบครองตลาดกับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก แล้วก็ต้องถูกกีดกันในด้านการจัดจำหน่ายของผู้ผลิต

รายใหญ่ประกอบกันไป

- ตลาดหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีน กล่าวได้ว่าเป็นตลาดที่ถูกจำกัดเฉพาะผู้ที่อ่านหนังสือจีนได้เท่านั้นซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อย ดังนั้นการแข่งขันเพื่อครอบครองตลาดจะอยู่ในรูปของการทำหนังสือพิมพ์ให้ได้คุณภาพ โดยเล่นข่าวที่เป็นจริง รวดเร็ว และมีเนื้อหาสาระที่ดีเพื่อให้ผู้อ่านนิยมชมชอบ

- ตลาดหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ มีลักษณะเดียวกันกับตลาดหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีนในแง่ที่ว่า ผู้ที่อ่าน คือ คนที่มีการศึกษาซึ่งสามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้เองบริษัทผู้ผลิตจึงต้องผลิตหนังสือพิมพ์ให้มีความหลากหลาย โดยเล่นข่าวอย่างรวดเร็ว เป็นจริง มีความเที่ยงธรรม และมีคอนเท้นท์ที่เล่นเนื้อหาสาระเต็มไปด้ด้วยความรู้เพื่อสนองความต้องการของผู้อ่าน

3. ปัญหาผู้เขียนข่าวและการเล่นข่าว

การเล่นข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำหนังสือพิมพ์ ข่าวที่เล่นนั้นจะเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด โดยหน้าที่ของหนังสือพิมพ์นั้นจะต้องมีจรรยาบรรณในการเล่นข่าว ข่าวที่เล่นต้องเป็นจริง มีความเที่ยงธรรม และผ่านการพิจารณาให้ถี่ถ้วนมากพอสมควร แต่ในปัจจุบันนี้ ปรากฏว่า หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยหลายฉบับยัง เล่นข่าวที่ไม่ถูกต้องอันเป็นผลมาจากผู้เขียนข่าวดังนี้คือ

- การเล่นข่าวทางการเมือง จะเห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์บางฉบับตั้งขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในการหาเสียงทางการเมืองของคนบางคน มีการเล่นข่าวที่อยู่ในรูปของการเขียนวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองอื่น ๆ แก่ข่าวให้ตนเองเป็นผู้ที่ถูกต้องอยู่ เสมอและโยนความผิดไปให้ผู้อื่น หรือแกข่าวจริงให้เป็นเท็จโดยลุ่มา เสมอ พยายามใช้หนังสือปกป้องความจลาจลของตนหรือกลุ่มตนไม่ให้ประธาชนโดยทั่วไปได้รับรู้

- ผู้เขียนข่าว รับสินบน เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแต่ยังไม่มืหลักฐานมาแสดงให้แน่ชัดว่าผู้เขียนข้างบางคนรับสินบนโดยปราศจากจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เมื่อได้รับสินบนมาแล้วก็จะเขียนข่าวในรูปแบบที่ผู้ติดสินบนต้องการไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมือง หรือข่าวหน้า

บ้านเกิดซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้อ่านระดับชาวบ้านเป็นอย่างมาก ที่ปรากฏอยู่เป็นประจำ คือ การเขียนข่าว
 เขยรรภาพยนต์บางเรื่องซึ่งไม่มีคุณภาพกลายเป็นภาพยนตร์ที่ด้อยกว่าการชมเป็นอย่างมาก

- การเลือกเล่นข่าว บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่มีหน้าที่เลือกเล่นข่าวต่อผู้อ่าน
 ยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร จากการอ่านหนังสือพิมพ์มักพบว่า หนังสือพิมพ์บางฉบับเล่นข่าวที่แทรก
 แข่งชีวิตส่วนตัวมากเกินไป ได้แก่กรณีดารารายยนตร์ที่กำลังมีชื่อเสียงมักจะถูกหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่า
 กำลังมีความสัมพันธ์อยู่กับคนโน้นคนนี้ตลอดเวลา การเล่นข่าวเช่นนี้เป็นที่ติเตียนจากดาราทุกคน
 ว่าหนังสือพิมพ์เล่นข่าวโดยไม่มีความจริงแต่ประการใด

- การเลือกภาพลงในหน้าหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์บางฉบับมีการเล่นภาพที่เน้น
 ไปทางกามารมณ์อย่างมาก กรณีเช่นข่าวในหน้าบ้านเกิดโฆษณารายยนตร์บางเรื่องก็จะนำดาราราย
 ยนตร์หญิงใส่ชุดอาบน้มาลงประกอบกับคำบรรยายภาพที่ใช้ภาษาไม่สุภาพ

- นักหนังสือพิมพ์บางคนยังไม่เข้าใจเสรีภาพในการทำหนังสือพิมพ์อย่างเพียงพอ
 มีความคิดว่าเสรีภาพคือการเขียนวิจารณ์ตำหนิในหน้าหนังสือพิมพ์ได้ตามที่ตนเองต้องการโดยที่ไม่
 ยอมรับคำติเตียนจากผู้อื่น รวมถึงการเขียนข่าวการเมืองโดยยึดมั่นอยู่ในความคิดเก่า ๆ เมื่อมี
 ใครบางคนลุกขึ้นเรียกร้องความเป็นธรรมก็就会被นักหนังสือพิมพ์เหล่านี้กล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อความ
 สงวนในสังคมหรือเป็นคอมมิวนิสต์

- หนังสือพิมพ์ทำลายชื่อเสียงของผู้ถูกเล่นข่าว ตัวอย่างเช่นการเล่นข่าวข่มขืน
 โดยใช้นามสมมุติในขณะที่มีรูปภาพประกอบซึ่งมีแถบดำปิดตาเพียงบางส่วน ผู้ที่ใกล้ชิดหรือคุ้นเคยกับ
 ผู้ถูกข่มขืนย่อมจดจำส่วนประกอบอื่น ๆ ของใบหน้าประกอบกับข่าวที่เล่นอย่างละเอียด ผลเสียจะ
 ตกแก่ผู้เป็นข่าวอย่างมากโดยที่หนังสือพิมพ์มีแต่ผลดีในแง่ที่ผู้อ่านสนใจอย่างเป็นการเพิ่มปริมาณขาย
 ได้อย่างดีอีกทางหนึ่ง

กล่าวโดยสังเขปได้ว่า หนังสือพิมพ์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพที่ไม่ดีพออันเป็น
 ผลสืบเนื่องมาจากนักหนังสือพิมพ์ยังมีความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาจริยบรรณของ
 ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ไม่มากเท่าที่ควร

4. ปัญหาด้านการเงิน

จากการวิเคราะห์ทางการเงินในบทก่อน พบว่าบริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่มีผลขาดทุนและมีบริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่เพียงไม่กี่รายที่ผลิตกำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีอัตราสูงในขณะที่ค่าขาย โดยเฉพาะปริมาณขายค่อนข้างต่ำ ดังนั้น บริษัทเหล่านั้นจึงไม่สามารถนำผลกำไรไปลงทุนเพิ่มเติมได้มากเท่าที่ควร มีผลทำให้อุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะบริษัทผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กต้องอาศัยแหล่งเงินทุนจากส่วนของหนี้สินมีมูลค่าสูง ซึ่งทำให้อัตราส่วนแสดงสภาพเสถียรภาพมีความเสี่ยงสูง นอกเหนือกว่านั้น บางบริษัทได้มีการจัดหาเงินทุนไม่สอดคล้องกับการใช้ไปของเงินทุน กล่าวคือมีการนำเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นไปใช้สำหรับความต้องการเงินทุนระยะยาว ซึ่งมีผลทำให้กิจการและอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีการนำเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะยาวไปใช้สำหรับความต้องการเงินทุนระยะสั้น ซึ่งทำให้ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับลดลงเนื่องจากเงินทุนระยะยาวมีต้นทุนของเงินทุนสูง ดังนั้น ปรากฏว่า อุตสาหกรรมหนึ่งสี่ทศวรรษเป็นกิจการที่ค่อนข้างเสี่ยงและมีผลตอบแทนต่ำ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะด้านการผลิต

ข้อเสนอแนะด้านการผลิตในระยะสั้น

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า กระดาษพิมพ์ เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการผลิตหนังสือรายวัน ซึ่งมีปัญหาในแง่ที่ว่ากระดาษส่งมาล่าช้ากว่ากำหนดหรือขาดตลาดอันมีสาเหตุมาจากผู้ผลิตกระดาษในต่างประเทศ ในกรณีผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กที่จำเป็นต้องซื้อกระดาษจากผู้ส่ง เข้ามาในประเทศ เพราะมีข้อจำกัดด้านเงินทุนและปริมาณขายไม่สูงมากนัก สามารถสั่งซื้อกระดาษพิมพ์โดยตรงจากต่างประเทศได้โดยการร่วมมือกันจัดตั้งหน่วยงานในการสั่งซื้อ กล่าวคือ ร่วมงานกันจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่สั่งซื้อกระดาษจากต่างประเทศทำให้มีจำนวนสั่งซื้อมีมูลค่าสูง เป็นการทุนค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อตลอดจนทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Economic order Quantity) จากนั้นแบ่งสรรกันไป

ตามที่แต่ละบริษัทต้องการ การกระทำเช่นนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตอันหมายถึงต้นทุนกระดาษพิมพ์ให้อยู่ในราคาเดียวกันกับผู้ผลิตขนาดใหญ่

ข้อเสนอแนะด้านการผลิตในระยะยาว

ในระยะเวลาด้านใกล้นี้ คาดว่าอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์รายวันจะมีปัญหาทางด้านวัตถุดิบน้อยลง เนื่องจากได้มีการจัดตั้งโรงงานผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ขึ้นในประเทศไทย โดยบริษัท บางกอกอิรอสปรินทคอมเพล็กซ์ จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้ทำการลงทุนผลิตเยื่อกระดาษหนังสือพิมพ์แต่ผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดของการผลิตดังที่คือ¹

ปี	กำลังการผลิตในประเทศ	ความต้องการในประเทศ
2527	80,000	135,000
2529	100,000	160,000
2530	120,000	185,000

คาดว่า การสั่งเข้าจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคตและราคากระดาษของหนังสือพิมพ์จะเพิ่มขึ้นในอัตราลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของกระดาษที่ผลิตภายในประเทศต้องเท่าเทียมกับของต่างประเทศจึงจะเป็นการแก้ปัญหาการสั่งเข้าได้จนไม่ต้องซื้อกระดาษจากต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วผู้ผลิตในประเทศไทยยังสามารถสั่งซื้อกระดาษจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียร่วมลงทุนกันจัดตั้งโรงงานผลิตกระดาษ) ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและการขนส่งมีอัตราต่ำกว่าการสั่งซื้อจากทวีปยุโรปและอเมริกา

รัฐบาลควรส่งเสริมการผลิตกระดาษภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานเท่ากับของต่างประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าที่มีมูลค่าสูงมากในแต่ละปี

¹ จากประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 1270 (470) ปีที่ 8 (6) ฉบับวันพุธที่ 24 มีนาคม

2. ข้อเสนอแนะด้านการตลาด

- ตลาดหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย การแข่งขันทางตรงนั้น บริษัทจะต้องทำหนังสือพิมพ์ให้เป็นที่สนใจของผู้อ่านมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ พยายามเสนอข่าวให้ไว และทันต่อเหตุการณ์ มีคอลัมน์วิพากษ์วิจารณ์ของคอลัมนิสต์ที่ผู้อ่านรู้จักอย่างดี เสนอเนื้อหาสาระของข่าวและความบันเทิงที่ผู้อ่านสนใจ และสะดุดหน้าของหนังสือพิมพ์ให้ผู้อ่านมากยิ่งขึ้น ตลอดจนทำหนังสือพิมพ์ให้มีจุดเด่นเฉพาะตัว (unique) เหนือกว่าหนังสือพิมพ์อื่นเป็นที่ยอมรับของผู้อ่านอย่างแท้จริง ทั้งนี้จะต้องมีการลงทุนเป็นมูลค่าสูง สำหรับการแข่งขันทางอ้อมนั้นสามารถหาตลาดได้ด้วยการพยายามติดต่อเอเยนต์ใหญ่ต่าง ๆ เพื่อให้มีการจัดจำหน่ายอย่างทั่วถึง ควรมีการเสนอรายได้จากการขายให้มีอัตราสูงกว่าหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นหรืออาจอยู่ในรูปของการให้เครดิตยาวนานขึ้น

- ตลาดหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ดังที่กล่าวมาแต่ต้นว่าตลาดถูกจำกัดเฉพาะชนบางกลุ่ม ฉะนั้น ผู้ผลิตจะต้องปรับปรุงคุณภาพของหนังสือพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น เสนออยู่ในรูปของความแปลกใหม่และมีสาระให้เป็นที่พอใจแก่ผู้อ่านเพื่อคงตลาดเดิมไว้หรืออาจมีตลาดใหม่เพิ่มขึ้นบางส่วน

3. ข้อเสนอแนะด้านผู้เขียนข่าวและการเสนอข่าว

การแก้ไขการเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้อง ปราศจากความเที่ยงธรรมทำให้หนังสือพิมพ์ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรจะต้องแก้ไขดังนี้คือ

- หนังสือพิมพ์ต้องเข้มงวดกวดขันกันเอง ควบคุมในเรื่องของการเสนอข่าวให้มากยิ่งขึ้น พยายามเลือกบุคคลที่ดี คือ มีจรรยาบรรณในการทำหนังสือพิมพ์เข้าทำหน้าที่ต่าง ๆ ในปัจจุบันมีสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ซึ่งก่อตั้งมาจาก 8 สมาคมอันประกอบไปด้วย สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย) เป็นผู้คอยกวดขันการเสนอข่าวอยู่แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยซึ่งก็คือ เจ้าของ ผู้อำนวยการ หรือบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ

ควรรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น

- นักหนังสือพิมพ์ควรพยายามที่จะค้นคิดหรือความคิดเก่า ๆ ที่มีความแต่เดิมเพื่อเป็นการปรับปรุงงานของตนให้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงตนเองให้มีผลระบอบธรรมมากยิ่งขึ้น รับผิดชอบต่องานในวิชาชีพของตน ตลอดจนเป็นผู้นำความคิดของประชาชนโดยสร้างสิ่งใหม่และตั้งถามให้แก่ผู้อ่าน

- โดยปกติแล้วนักหนังสือพิมพ์ก็จะได้มีโอกาสหรือเหนือกว่าผู้อื่นในการเข้าไปร่วมในหมู่คนหรือองค์การต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นการยกย่องทางหนึ่งโดยประชาชน ดังนั้น นักหนังสือพิมพ์จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะประพฤติตนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการเคารพต่อตัวบทกฎหมาย ต้องเคารพต่อความไว้วางใจที่ได้รับมอบหมายจากการประกอบวิชาชีพของตน ต้องปฏิบัติตนโดยถือเอาสาธารณประโยชน์เป็นสำคัญ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพอย่างแท้จริง

4. ข้อเสนอนโยบายด้านการเงิน

บริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันควรได้มีการจัดหาเงินทุนและใช้เงินทุนให้ถูกต้องกับหลักเกณฑ์ที่ตีมากยิ่งขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการนำเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นไปใช้ในความต้องการเงินทุนระยะยาว อาทิเช่น ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เพราะจะทำให้กิจการมีความเสี่ยงมากขึ้นในแง่ที่จะต้องชำระหนี้ให้ทันภายในกำหนดระยะเวลาอันสั้น กิจการควรหลีกเลี่ยงการนำเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะยาวไปใช้สำหรับความต้องการเงินทุนระยะสั้น เพราะเงินทุนระยะยาวมีต้นทุนสูงจะส่งผลทำให้กิจการได้รับผลตอบแทนต่ำ แต่ควรจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้น ซึ่งจะสอดคล้องกับอายุการใช้งานของสินทรัพย์

จากการวิเคราะห์หัตถ์อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์รายวันในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า การผลิตหนังสือพิมพ์รายวันจำแนกได้เป็น 2 กรณีคือ

กรณีที่ 1 บริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ที่จำหน่ายด้วยตนเอง คือ ได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรทางด้านงานพิมพ์ อาทิเช่น แท่นพิมพ์ ตัวพิมพ์ กระดาษพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ การที่บริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ด้วยตนเอง เช่นนี้จะต้องลงทุนในสินทรัพย์เป็นมูลค่าสูงซึ่งจะส่งผลทำให้อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์รวมอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้บริษัทต้องมีตลาดที่แน่นอนและขายได้ปริมาณสูง

จนคุ้มกับการลงทุน อย่างไรก็ตาม การพิมพ์ด้วยตนเองจะมีผลดีในแง่ที่ว่าบริษัทสามารถใช้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานอื่นเมื่องานหนังสือพิมพ์รายวันหมดเพื่อก่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่ง และในการพิมพ์นั้น ผู้เขียนข่าวยังสามารถส่งข่าวได้ช้ากว่าการจ้างบริษัทอื่นพิมพ์ซึ่งต้องส่งเป็นเวลานาน

กรณีที่ 2 บริษัทจ้างบริษัทอื่นพิมพ์หนังสือพิมพ์ที่ตนเองจำหน่ายอยู่ ดังนั้น จึงไม่มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรทางด้านงานพิมพ์จะมีผลทำให้อัตราการลงทุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์รวมของบริษัทดีขึ้น ใช้เงินทุนในการลงทุนเป็นอัตราต่ำกว่าการพิมพ์ด้วยตนเอง แต่บริษัทจะไม่มีรายได้ส่วนอื่นนอกเหนือจากการทำหนังสือพิมพ์ และการส่งข่าวแก่บริษัทที่รับพิมพ์จะต้องมีเวลานานหรือยืดหยุ่นได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

จากข้อสมมุติฐานที่ตั้งไว้แต่ต้นว่า การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์รายวันนี้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยทั่วไปคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำประมาณ 5-8%

แต่เมื่อศึกษาข้อมูลจากอัตราส่วนแสดงสมรรถภาพในการหากำไรโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรมปรากฏว่า มีผลขาดทุนจากการลงทุนประมาณ (9)% ที่เป็นเช่นนี้มีสาเหตุมาจากบริษัทผู้ผลิตโดยส่วนใหญ่มีผลขาดทุนจากการลงทุน เพราะต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีอัตราสูง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าขาย ในขณะที่มีบริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่เพียงไม่กี่รายที่มีผลกำไรจากการดำเนินงานซึ่งมีผลทำให้อัตราส่วนแสดงสมรรถภาพในการหากำไรโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมีผลขาดทุนจากการลงทุน

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย